
 
รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 

   สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี 2  ครั้งท่ี 2  ประจําป ๒๕๕๘ 
วันท่ี ๑9 มิถุนายน  ๒๕๕๘   เวลา  ๑๔.๐๐ น.   

ณ  หองประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง (ช้ัน๑๑)     

******************** 

ผูมาประชุม 
๑.นายสุจินต  สาครเสถียร  รองประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง (1) 
๒.นายอุทิศ  ซ่ือประเสริฐ  รองประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง (2) 
๓.นางสาวอุมา   วิภูษณะ   เลขานุการสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  
๔.นายทรงศักดิ์   กุลรัตน   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๑ อ.เมือง 
๕.นายกําจัด  ผลศิริ   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 4 อ.เมือง 
๖.นายรุงโรจน   ศิลมัฐ   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๕ อ.เมือง 
๗.นายเสรี   สุวรรณวิจิตร        สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๘  อ.เมือง 
๘.นายศุภชัย  จิตรดล   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 10 อ.เมือง 
๙.นายวรเศรษฐ   วงษไพศาล  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๑๑ อ.เมือง 
1๐.นายนพดล  โสภณ   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๑2 อ.เมือง 
1๑.นางกนกวรรณ    เบญจาทิกุล  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๑  อ.แกลง 
1๒.นายภัคปพิภพ  นิธิขวัญจิตร  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 2 อ.แกลง 
๑๓.นายหมอขวด  เหล็กเพ็ชร  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๕ อ.แกลง 
1๔.นายเศรษฐา  ปตุเตชะ   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 1 อ.บานคาย 
1๕.นายอดุลย  นิยมสมาน  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 2 อ.บานคาย 
๑๖.นายเสนาะ  ยมหา   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 3 อ.บานคาย 
๑๗.นายนิรันดร   ปรัชญกุล  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๑  อ.บานฉาง 
๑๘.นายไพรวัลย  จิตตปลื้ม  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๓ อ.บานฉาง 
๑๙.นายกิตติกร  มานะอนันตกุล  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๒ อ.ปลวกแดง 
2๐.นายมนัส  สมศักดิ์   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง อ.วังจันทร 
2๑.นายพายัพ  ผองใส   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง อ.เขาชะเมา 
2๒.นายเดชาธร  รูปเลขา   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 1 อ.นิคมพัฒนา 

ผูไมมาประชุม 
๑.นายสาธิต   อรุณเวสสะเศรษฐ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๒ อ.เมือง 
๒.นายอรรควุฒิ อรรถรุงโรจน  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๖ อ.เมือง 
๓.นายเจษฎา  สุนทรเวชพงษ  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 3 อ.แกลง 
     (ลากิจ) 
๔.นายบรรพต   เอ้ือตระกูล  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๖ อ.แกลง 
๕.นายสุรินทร  เปาอินทร  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๒ อ.บานฉาง 
๖.นายธนนรินทร    สุขใจ   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๑ อ.ปลวกแดง 
     (ลากิจ) 
๗.นายเดชา  บุญธรรม   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 2 อ.นิคมพัฒนา  

ผูเขารวมประชุม… 
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ผูเขารวมประชุม 
1.นายปยะ  ปตุเตชะ   นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
2.นายกิตติ  เกียรติ์มนตรี  รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง (๒) 
3.นายทิวัตถ  ผองแผว   เลขานุการนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
4.นายโชดก        วิริยะพงษ  เลขานุการนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
5.นายศุภศักดิ์        ผุดผอง   เลขานุการนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
6.นายจรัญ  ความเพียร  เลขานุการนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
7.นายคัมภีร  ศรีสุนทร  ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
8.นายสุวิทย    สดใส   รองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง (1) 
9.นายสุรินทร  แสงทอง   รองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง (2) 
10.นางจีระกิต  อิศรวิชิตชัยกุล  หัวหนาฝายบริหารงานท่ัวไป 
      รักษาราชการแทนหัวหนาสํานักปลัด อบจ. 
11.นางภัทรภร  อุฬารวิจิตร  หัวหนาฝายกิจการสภา อบจ.  

รักษาราชการแทนผูอํานวยการกองกิจการสภา อบจ.  
12.นางลัดดาวัลย ชาไธสง   หัวหนาฝายพัฒนาเศรษฐกิจและชุมชน 
      รักษาราชการแทนผูอํานวยการกองแผนและงบประมาณ 
13.นางนวลฉวี  เสียงประเสริฐ  หัวหนาฝายการเงิน 
      รักษาราชการแทนผูอํานวยการกองคลัง 
14.นายชาญชัย  ภิรมจิตร   ผูอํานวยการกองชาง 
1๕.นายอรุโณ  อิศรวิชิตชัยกุล  ผูอํานวยการกองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
1๖.นางสาวไพรัตน เพ็ชรมณี  ผูอํานวยการกองการเจาหนาท่ี 
1๗.นางสาวธัญชนก ศรีรัตน   หัวหนาฝายบัญชี 
      รักษาราชการแทนหัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน  
๑๘.นายมานิตย  จันวัน   ผูบริหารโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง 
๑๙.นางสาวปาลีรัฐ มานะเลิศ  รองผูอํานวยการโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง 
      รักษาราชการแทนผูอํานวยการโรงเรียนมัธยมตากสิน 
      ระยอง 
2๐.นายตวงสิทธิ์        อภิชัยบุคคล  ผูอํานวยการกองกิจการสภา อบจ.  

รักษาราชการแทนผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลนานาชาติ 
ตากสินบานคาย (วัดหวายกรอง) 

2๑.นายประพันธ  ภูมิวารินทร  ผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 
๒๒.นางอุษา  ชวนชิด   เจาพนักงานธุรการ 6ว    
      รักษาการในตําแหนงหัวหนาฝายระบบสารสนเทศ 
๒๓.นางสาวพลูศรี  ภาคพิเศษ  เจาพนักงานธุรการ 6ว 
24.นางประภาวรรณ ทองรัศมี   เจาพนักงานธุการ 6ว 
      รักษาการในตําแหนงหัวหนาฝายสงเสริมการมีสวนรวมฯ 
2๕.นางธัญวรัตน  อัฒจักร   หัวหนาฝายสงเสริมการมีสวนรวมฯ 
      รักษาการในตําแหนงหัวหนาฝายสงเสริมการศึกษาฯ 
 

26.นางสาวสุวรรณา… 
 



- 3 - 
 
26.นางสาวสุวรรณา มาดี   หัวหนาฝายตรวจติดตามฯ 
๒๗.นางผองพรรณ  เศรษฐประเสรฐิ  เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 6ว 
28.นางโชติรส  เบาสูงเนิน  นักพัฒนาชุมชน 6ว 
๒๙.นายสุวิทย   แสงสิน   นิติกร 4 
30.นายวิทยา    สนามชัย  นักพัฒนาชุมชุน 5 
31.นางจันทรทรา โสภา    หัวหนาฝายการประชุม 
32.นางสาวศศินา   จรรยารักษ   ผูชวยเจาหนาท่ีธุรการ 
33.นายสรายุธ  แสงจันทร  ผูชวยเจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 
34.นายกัณฑอเนก มนตประสิทธิ์  ผูชวยเจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 
35.นางธีระนันท  คําทอง   เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 4 
36.นางสาวจินตนา   สนอง    เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 5 
37.นางสาวนงนุช ดอกรัก   เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป ๓ 
38.นางสาวอิสรีย บุญเก้ือ   เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป ๓ 
39.นายนุกูล  นาคะเกตุ  หัวหนาฝายกอสรางและซอมบํารุง 
40.นายประจวบ  รัตนเกตุ   หัวหนาฝายทางหลวงทองถ่ิน 
      รักษาการในตําแหนงหัวหนาฝายสํารวจและออกแบบ 
41.นางปราณี  แกกลา   หัวหนาฝายจัดหาพัสดุฯ 
42.นางรุงนภา  แจงรุงเรือง  หัวหนาฝายตรวจสอบฎีกา 
      รักษาการในตําแหนงหัวหนาฝายเรงรัดฯ 
43.นางสุจิตรา  อัมพรมหา  หัวหนาฝายควบคุมตรวจสอบพัสดุและทรัพยสิน 
44.นางสาวสุภา  บูรณยาพร  หัวหนาฝายเรงรัดฯ  
      รักษาการในตําแหนงหัวหนาฝายการเงิน 
45.นางสาววีนัส   ไหวดี    เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป ๓ 
46.นายสมพงษ  บุตรสายน้ํา  นายชางโยธา 7ว  
      รักษาการในตําแหนงหัวหนาฝายทางหลวงทองถ่ิน 
47.นายธนรรณพ สุทธิประภา  นายชางโยธา 6ว 
48.นางสาวคนึงนิตย กมุทชาติ  หัวหนาฝายทองเท่ียวฯ 
49.นายปญญาวัชร ดอกไมเทศ  ผูชวยนักวิชาการประชาสัมพันธ 
50.นางสาวญาณิศชา มหาเขต   ผูชวยเจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน 
51.นางสาวสุวรรณวารี ตีเมืองสอง  เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน 6ว 
52.นายปกรณ  บุราณรัตน  หัวหนาฝายเครื่องจักรกล 
53.นางณิชาพร   คุมทวม   หัวหนาฝายงบประมาณฯ 
54.นางสาวแสงฉัตร งามสะอาด  ผูชวยเจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 
55.นายอิทธิพล  ปรีชายศ   ผูชวยเจาหนาท่ีระบบงานคอมพิวเตอร 
56.นายอุบล    แผวไธสง  นักพัฒนาชุมชน ๕ 
57.นายพิทวัสชัย รัตนพรวารีสกุล  ผูชวยนิติกร 
58.นางสาวรัทญา  คันสูงเนิน    ผูชวยเจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 
59.นางสาวน้ําเพชร กลอมเกลี้ยง  ผูชวยเจาหนาท่ีระบบงานคอมพิวเตอร 
 
 

60.นางสาวเสาวณีย… 
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60.นางสาวเสาวณีย   แสนเจก   ผูชวยเจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 
61.นางสาวณัฐชา เท่ียงตรง  เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 5 
62.นายทศพล  ภิรมจิตร   พนักงานขับรถยนต 

เริ่มประชุมเวลา  14.28  น. 

นางสาวอุมา  วิภูษณะ      เม่ือท่ีประชุมพรอม  อาศัยอํานา จตามความในมาตรา ๒๗ พระราชบัญญัติองคการ
เลขานุการสภาฯ บริหารสวนจังหวัด พ .ศ. ๒๕๔๐ และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๒ และขอ ๒๕     
  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการประชุมสภาทองถ่ิน พ .ศ. ๒๕๔๗   และแกไข
  เพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔  บัดนี้  มีสมาชิกสภาฯ ลงชื่อและอยูในหองประชุม   
  จํานวน .......22....... คน ครบองคประชุม  
                  เรียนเชิญรองประธานสภาฯ คนท่ี ๑  จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  
                 เรียนเชิญรองประธานสภาฯ คนท่ี ๑ และคนท่ี ๒  ข้ึนสูบัลลังก 

ประกาศสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  เรื่อง การประชุมสภาองคการ บริหาร
สวนจังหวัดระยอง สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจําป 2558 ตามประกาศองคการบริหารสวน
จังหวัดระยอง ลงวันท่ี 4 มิถุนายน 2558 ไดกําหนดสมัยประชุมสภาองคการบริหารสวน
จังหวัดระยอง สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 2 ประ จําป 2558 ตั้งแตวันท่ี 9 มิถุนายน 2558       
เปนตนไป มีกําหนด 7 วัน ซ่ึงจะครบกําหนดในวันท่ี 15 มิถุนายน 2558 นั้น  เนื่องจาก    
สภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ยังมีงานในกิจการวงงานของสภาองคการบริหารสวน
จังหวัดระยอง ตองพิจารณาประกอบกับการเลือกประธานสภาองคการบริห ารสวนจังหวัด
ระยอง (แทนตําแหนงท่ีวาง )  ดังนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 25 วรรคสาม          
แหงพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ .ศ.2540 และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 4) 
พ.ศ.2552 และขอ 36(1) วรรคสามของระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการ
ประชุมสภาทองถ่ิน พ .ศ.2547 และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2554 ประกอบกับ
สภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ในคราวประชุมสมัยวิสามัญ สมัยท่ี 2 ประจําป 2558 
เม่ือวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 มีมติเห็นชอบใหขยายเวลาของสมัยประชุมสภาองคการบริหาร
สวนจังหวัดระยอง สมัยวิสา มัญ สมัยท่ี  2 ประจําป 2558 ตั้งแตวันท่ี 16 มิถุนายน 2558 
เปนตนไป มีกําหนด 7 วัน จึงประก าศใหทราบโดยท่ัวกัน ประกาศ ณ วันท่ี  11 มิถุนายน 
พ.ศ.2558 นายสุจินต สาครเสถียร รองประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง (๑) 
ปฏิบัติหนาท่ีแทนประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 

เรียนเชิญรองประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง คนท่ี ๑ กลาวเปดประชุม 
ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม 

นายสุจินต สาครเสถียร    เรียนนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวน
รองประธานสภาฯ(๑)  จังหวัดระยอง ทานหัวหนาสวนราชการ สื่อมวลชนและผูมีเกียรติ ทุกทาน กระผมรูสึก 
ประธานสภาฯ เปนเกียรติ มีความยินดีเปนอยางยิ่ง ท่ีไดจัดใหมีการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัด

ระยอง เนื่องจากนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ไดเสนอญัตติตอสภาองคการบริหาร
สวนจังหวัดระยอ ง เพ่ือใหพิจารณาตามท่ีระเบียบกฎหมายกําหนด ดังนั้น  เพ่ือประโยชนแหง
องคการบริหารสวนจังหวัดระยอง สภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง จึงไดนัดประชุมสภา 
องคการบริหารสวนจังหวัดระยอง สมัย วิสามัญ สมัยท่ี ๒ ครั้งท่ี ๒ ประจําป ๒๕๕8 ในวันนี้
และหวังเปนอยางยิ่งวา บรรยากาศแหงการประชุมในครั้งนี้จะกอใหเกิดความรวมมือรวมใจ 
 

ของทุกฝาย... 
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ของทุกฝาย เพ่ือใหมีประสิทธิภาพในการพัฒนา และจะเกิดประโยชนแกองคการบริหารสวน
จังหวัดระยองสืบไป บัดนี้ไดเวลาอันสมควรแลว กระผมขอเปดประชุมสภาองคการบริหารสวน
จังหวัดระยอง สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๒ ครั้งท่ี 2 ประจําป ๒๕๕๘ 

ระเบียบวาระท่ี ๑    เรื่อง  ท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 

นายสุจินต สาครเสถียร เนื่องดวยรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 2 
รองประธานสภาฯ (๑)  ประจําป ๒๕๕๘ เม่ือวันท่ี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ ไมสามารถนําเสนอตอสภาองคการ
ประธานสภาฯ บริหารสวนจังหวัดระยอง เพ่ือใหสภาฯ รับรองได เนื่องจากมีเวลาในการจัดทํากระชั้นชิดและ
  กอนท่ีจะนําเสนอตอสภาฯ ตองผานการตรวจสอบจากคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
  และแจงสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอ งทราบลวงหนาอยางนอยหนึ่งวัน        
  จึงไมสามารถนําเสนอตอสภาฯ ในครั้งนี้ได 
    จึงขอนําเสนอตอสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยองในคราวตอไป 
   ขอเชิญ นายก อบจ.  

นายปยะ ปตุเตชะ เรียนทานประธานสภาฯ ทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน กระผมนายปยะ ปตุเตชะ 
นายก อบจ. นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เนื่องจากวาเปนเรื่องท่ีเราไมไดเขาบรรจุไวในระเบียบวาระ 
  ผมคิดวาเราเพ่ิงประชุมผานไปเม่ือไมก่ีวัน แลวก็มาประชุมวันนี้ เพียงแตวาการประชุมวันนี้ก็มี
  เรื่องการเลอืกตั้งประธานสภาฯ ผมก็เลยตองขออนุญาตเสนอญัตติดวน แลวเรื่องท่ีเสนอนั้น
  ก็ไมไดเปนเรื่องท่ีใชงบประมาณมากมาย ก็เลยจะขออนุญาตทานประธานฯ นะครับ 
  ดวยองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง มีความประสงคเสนอญัตติวาระดวนตอ         

ท่ีประชุมสภาฯ ซ่ึงเปนญัตติท่ีมิไดเสนอลวงหนาเปนลายลักษณอักษร ญัตติเรือ่ง ขออนุมัติโอน
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม 

   จึงเรียนมาเพ่ือใหสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ไดโปรดพิจารณาเห็นชอบให
  บรรจุเขาในระเบียบวาระการประชุมสภาฯ ในคราวนี้ 
   เรียนทานประธานสภาฯ ทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรต ิในเรื่องระเบียบนะครับ เขียนวา
  เนื่องจากนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ขอเสนอญัตติดวนท่ีมิไดเสนอลวงหนาเปน
  ลายลักษณอักษร ซ่ึงเปนอํานาจของประธานสภาฯ ก็ขอใหทานประธานสภาฯ ชวยพิจารณา
  ในวาระนี้ดวย ขอบคุณครับ 

นายสุจินต สาครเสถียร เนื่องจากนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ขอเสนอญัตติท่ีมิไดเสนอลวงหนา
รองประธานสภาฯ (๑)  เปนลายลักษณอักษร ผมเห็นวาญัตติท่ีเสนอมานี้ มีความจําเปนเรงดวน และเปน
ประธานสภาฯ ประโยชนตอองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง อาศัยอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
  วาด วย ขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ .ศ. ๒๕๔๗ และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๒)       
  พ.ศ. ๒๕๕๕ ขอ ๓๘ (๓),(๖) และขอ ๒๗ จึงขอบรรจุเขาระเบียบวาระการประชุมในคราวนี้ 
  และขอเปลี่ยนแปลงระเบียบวาระการประชุมจากเดิม ๕ วาระ เปลี่ยนเปน ๖ วาระครับ 
  ขอเชิญเจาหนาท่ีแจกระเบียบวาระการประชุมสภาฯ ฉบับใหม และญัตติท่ีเสนอเขา

มาใหม ใหท่ีประชุมไดพิจารณาดวยครับ 
 
 
 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒... 
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ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง  การเลือกประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง (แทนตําแหนงท่ีวาง)     

นายสุจินต สาครเสถียร เนื่องจาก นายท รงศักดิ์ กุลรัตน ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัด ระยอง      
รองประธานสภาฯ(๑)  ไดยื่นหนังสือตอผูวาราชการจังหวัดระยองเพ่ือขอลาออกจากตําแหนง ตั้งแตวันท่ี  
ประธานสภาฯ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ เปนตนไป ทําใหตองจัดใหมีการเลือกประธานสภาองคการบริหารสวน
  จังหวัดระยอง แทนตําแหนงท่ีวาง 
  ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ       

นางสาวอุมา  วิภูษณะ      พระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 4) 
เลขานุการสภาฯ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
  มาตรา ๑๙  เม่ือตําแหนงประธานสภา องคการบริหารสวนจังหวัดหรือ                 

รองประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดวางลงเพราะเหตุอ่ืนใดนอกจากถึงคราวออกตาม
อายุของสภาองคการบริหารสวนจังหวัดหรือมีการยุบสภาองคการบริหารสวนจังหวัด ใหมีการ
เลือกประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดหรือรองประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัด 
แลวแตกรณี แทนตําแหนงท่ีวางภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีตําแหนงนั้นวางลง 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการประชุมสภาทองถ่ิน พ .ศ.๒๕๔๗ และแกไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ 

  ขอ ๑๕ เม่ือประธานสภาทองถ่ิน รองประธานสภาทองถ่ินหรือเลขานุการสภาทองถ่ิน
พนจากตําแ หนงกอนครบอายุของสภาทองถ่ิน ใหสภาทองถ่ินเลือกประธานสภาทองถ่ิน       
รองประธานสภาทองถ่ิน หรือเลขานุการสภาทองถ่ิน แลวแตกรณีแทนตําแหนงท่ีวาง ดังนี้ 

  (๑) กรณีประธานสภาทองถ่ิน หรือรองประธานสภาทองถ่ิน ใหสภาทองถ่ินเลือก
ประธานสภาทองถ่ินหรือรองประธาน สภาทองถ่ินแทนตําแหนงท่ีวางภายใน สิบหาวันนับแต
วันท่ีตําแหนงวางลง 

  ขอ ๘ วิธีเลือกประธานสภาทองถ่ิน ใหสมาชิกสภาทองถ่ินแตละคนมีสิทธิเสนอชื่อ
สมาชิกสภาทองถ่ินท่ีตนเห็นวาสมควรใหเปนผูดํารงตําแหนงประธานสภาทองถ่ิน การเสนอนั้น
ตองมีสมาชิกสภาทองถ่ินรับร องไมนอยกวาสองคน โดยใหสมาชิกสภาทองถ่ินแตละคนมีสิทธิ
รับรองไดเพียงครั้งเดียว ชื่อท่ีเสนอไมจํากัดจํานวน และใหสมาชิกสภาทองถ่ินลงคะแนนเลือก
จากชื่อเหลานั้น โดยวิธีเขียนชื่อและชื่อสกุลของผูท่ีถูกเสนอคนละหนึ่งชื่อ เม่ือตรวจนับแลวให
ประธานท่ีประชุมประกาศค ะแนนตอท่ีประชุมสภาทองถ่ิน ผูไดคะแนนสูงสุดเปนผูไดรับเลือก 
ถามีผูไดคะแนนสูงสุดเทากันหลายคนใหเลือกใหมเฉพาะผูท่ีไดคะแนนสูงสุดเทานั้น โดยใชวิธีเดิม 
ถาผลการเลือกใหมปรากฏวายังมีผูไดคะแนนสูงสุดเทากันอีก ใหใชวิธีจับสลากเฉพาะผูท่ีได
คะแนนสูงสุดเทากัน 

  วิธีการเสนอชื่อและการรับรองตามวรรคหนึ่งใหนําความในขอ ๓๙ มาใชบังคับโดยอนุโลม 
  ใหประธานท่ีประชุมเชิญสมาชิกสภาทองถ่ินไมนอยกวาสองคนชวยตรวจนับคะแนน 
  วิธีจับสลากตามวรรคหนึ่งใหประธานท่ีประชุมดําเนินการใหผูไดคะแนน สูงสุดเทากัน

ตกลงกันเสีย กอนวาจะใหผูใดเปนผูจับสลากกอนหลัง หากตกลงกัน ไมไดใหประธาน        
ท่ีประชุมจับสลากวาผูใดจะเปนผูจับสลากกอนหลัง แลวใหจัดทํา บัตรสลาก ชนิด สีและ
ขนาดอยางเดียวกันตามจํานวนเทากับจํานวนผูไดรับคะแนนสูงสุดเทากัน โดยเขียนขอความวา 
“ไดรับเลือกเปนประธ านสภาทองถ่ิน ” เพียงบัตรเดียว นอกนั้นเขียนขอความวา “ไมไดรับ
เลือกเปนประธานสภาทองถ่ิน” 

 
ขอ ๑๔… 
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  ขอ ๑๔ ในการเลือกประธานสภาทองถ่ิน รองประธานสภาทองถ่ิน หรือเลขานุการ
สภาทองถ่ิน ถามีการเสนอชื่อผูท่ีสมควรไดรับการแตงตั้งเพียงตําแหนงละหนึ่งคน  ใหถือวา     
ผูนั้นไดรับเลือก 

นายสุจินต สาครเสถียร ตอไปเปนการเลือกประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ขอให             
รองประธานสภาฯ (๑)   สมาชิกสภาเสนอชื่อผูท่ีเห็นสมควรใหเปนประธานสภาองคการบริหารสวน           
ประธานสภาฯ จังหวัดระยอง โดยตองมีสมาชิกรับรองไมนอยกวาสองคน 

กรณีเสนอเพียงคนเดียว 

นายสุจินต สาครเสถียร ขอเชิญ ส.อบจ.พายัพ ผองใส 
รองประธานสภาฯ(๑) 
ประธานสภาฯ 

ส.อบจ.พายัพ ผองใส ผมขอเสนอ ส.อบจ.เศรษฐา ปตุเตชะ 

นายสุจินต สาครเสถียร ขอผูรับรอง /มีผูรับรองถูกตอ งตามระเบียบ มีสมาชิกสภาฯ ทาน ใดประสงคจะเสนอ                      
รองประธานสภาฯ(๑)  ทานอ่ืนอีกหรือไม 
ประธานสภาฯ  ถาไมมีผูเสนอถือวา  ส.อบจ .เศรษฐา ปตุเตชะ ไดรับเลือกเปนประธานสภาองคการ

บริหารสวนจังหวัดระยอง 
บัดนี้กระผมในฐานะรองประธานสภาฯ ไดทําหนาท่ีดําเนินการเลือกประธานสภา

องคการ บริหารสวนจังหวัดระยองเรียบรอยแลว ในระเบียบวาระตอไป ขอเชิญทาน
ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ข้ึนทําหนาท่ีตามระเบียบตอไป ขอขอบคุณ   
ทุกทานครับ 

นางสาวอุมา  วิภูษณะ ขอเชิญประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ข้ึนสูบัลลังกเพ่ือดําเนินการ
เลขานุการสภาฯ ประชุมตามระเบียบวาระตอไป 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ ขอขอบคุณทานสมาชิกสภาฯทุกทาน  ท่ีไดมีมติใหกระผมไดปฏิบัติหนาท่ีในตําแหนง 
ประธานสภาฯ ประธานสภาฯอีกครั้งหนึ่งนะครับ ในเรื่องของการปฏิบัติหนาท่ีนั้น ผมก็ขอปวารณาตัวนะครับ

วาจะยึดกฎระเบียบขอบังคับในการป ระชุมดวยความโปรงใสและเปนธรรม ขอบคุณ         
รองประธานสภาฯ ท่ีไดปฏิบัติหนาท่ีไดเปนอยางดี ตอไปเปนระเบียบวาระท่ี ๓ 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง  ญัตติขออนุมัติแกไขเปล่ียนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗    

 (นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เปนผูเสนอ) 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ 
ประธานสภาฯ 

นางสาวอุมา  วิภูษณะ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครอง
เลขานุการสภาฯ สวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๑  

ขอ ๓๑ การโอน การแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายกา รท่ีไดเบิกตัดป
หรือขยายเวลาใหเบิกตัดปไว จะกระทําไดตอเม่ือไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจใหเบิกตัดปได หรือ
ขยายเวลาเบิกตัดป 

 
นายเศรษฐา… 
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นายเศรษฐา ปตุเตชะ ขอเชิญ นายก อบจ. แถลงรายละเอียดเก่ียวกับญัตติ 
ประธานสภาฯ 

นายปยะ ปตุเตชะ มอบนายกิตติ เกียร ติ์มนตรี  รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง คนท่ี 2 
นายก อบจ. แถลงรายละเอียดเก่ียวกับญัตติ 

นายกิตติ เกียรติ์มนตรี    เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  และทานสมาชิกสภาฯ                            
รองนายก อบจ.(2)  ผูทรงเกียรติทุกทาน  กระผมนายกิตติ เกียรติ์มนตรี รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัด
  ระยอง คนท่ี 2 ดวยองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง มีความจําเปนตองขออนุมัติแกไข
  เปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2557 ดังนี้ 

   แผนงานเคหะและชุมชน 
   งานไฟฟาถนน 
   งบลงทุน 
   หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและส่ิงกอสราง 
   - ประเภท คาท่ีดินและส่ิงกอสราง    รายการท่ี 33 
   จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายประจําป
  งบประมาณ พ .ศ.2557 ดังกลาวนี้ มาเพ่ือใหสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง          
  ไดพิจารณ าอนุมัติ  ตองขอเรียนเพ่ิมเติมนะครับวารายการท่ีขอเปลี่ยนแปลงเปนขอความ     
  นะครับ ซ่ึงเดิมรายการท่ี 33 เปนโครงการกอสราง และปรับปรุงสระวายน้ําภายในโรงเรียนมัธยม
  ตากสินระยองนะครับ ซ่ึงเดิมมีขนาดหลังคาคลุม กวาง ๔๕.50 เมตร ซ่ึงจากการออกแบบ
  มาแลว แลว ดูจากสภาพหนางานในปจจุบัน มีความจําเปนจะตองแกไขขนาดความกวางให
  ลดลงนะครับ เหลือ 45.40 เมตร ก็แกไขเพียง 10 เซนติเมตรของหลังคา ขอบคุณครับ 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ มีสมาชิกสภาฯ ทานใดประสงคจะอภิปรายหรือซักถามหรือไม 
ประธานสภาฯ  ถาไมมี ขอใหเลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯท่ีอยูในท่ีประชุมวาครบจํานวน
  เปนองคประชุม ตามระเบียบฯ หรือไม 
   มีสมาชิกสภาฯ จํานวน......22......คน ครบองคประชุม ตอไปผมจะขอมติท่ีประชุม 

มีสมาชิกสภาฯ ทานใดเห็นควร อนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  โปรดยกมือข้ึน  

มีสมาชิกสภาฯ ทานใดเห็นควร ไมอนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  โปรดยกมือข้ึน 

มติท่ีประชุม       เปนอันวาท่ีประชุมมีมติอนุมัติแก ไขเปล่ียนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณ รายจาย
  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
    อนุมัติ           จํานวน ......19......คะแนนเสียง 
    ไมอนุมัติ        จํานวน ........-........คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง    จํานวน ........3.......คะแนนเสียง 
 
 
 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔... 
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ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่อง  ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 (นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เปนผูเสนอ) 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ 
ประธานสภาฯ 

นางสาวอุมา วิภูษณะ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวน
เลขานุการสภาฯ ทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๑ และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 

ขอ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง   
ท่ีทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม ใหเปนอํานาจ
อนุมัติของสภาทองถ่ิน 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ  ขอเชิญ นายก อบจ. แถลงรายละเอียดเก่ียวกับญัตติ 
ประธานสภาฯ 

นายปยะ ปตุเตชะ มอบนายกิตติ เกียรติ์มนตรี รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง คนท่ี ๒  
นายก อบจ. แถลงรายละเอียดเก่ียวกับญัตติ  

นายกิตติ เกียรติ์มนตรี เรียนทานประธานสภาฯ และทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน กระผมนายกิตติ 
รองนายก อบจ.(๒)   เกียรติ์มนตรี รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ขอเสนอญัตติขออนุมัติโอน  

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ดวยองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
มีความจําเปนตองขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ดังนี้ 

   โอนลด 
   แผนงานสังคมสงเคราะห 
  งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห 
  งบดําเนินการ 
  หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 
  - ประเภท คาใชสอย   รายการท่ี ๘ 
  โอนเพ่ิม 
  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
  งานบริหารท่ัวไป 
  งบลงทุน 
  หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและส่ิงกอสราง 
 - ประเภท คาครุภัณฑคอมพิวเตอร รายการท่ี ๒๑ 

จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๕๘ 
ดังกลาวนี้ มาเพ่ือใหสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ไดพิจารณาอนุมัติ  ขอชี้แจงทาน
สมาชิกสภาฯ เพ่ิมเติมวาในสวนท่ีเราโอนลดมาจากโครงการคายเยาวชนรูงานสืบสาน
พระราชดําริ เดิมเราตั้งไว  ๒๐๐,๐๐๐ บาท โอนลดไปครั้งกอน ๖๘,๐๐๐ บาท โอนลดครั้งนี้ 
๘,๐๐๐ บาท  คงเหลือ ๑๒๔ ,๐๐๐ บาท เพ่ือโอนไปเพ่ิมในหมวดของคาจัดซ้ือเครื่องพิมพ     
มัลติฟงกชั่น ชนิดเลเซอร ชนิดแอลอีดีสี ซ่ึงตั้งไว ๓๘ ,๐๐๐ บาท โอนเพ่ิม ๘,๐๐๐ บาท     
รวมเปนเงินท้ังสิ้น ๔๖,๐๐๐ บาท  

 
นายเศรษฐา... 
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นายเศรษฐา ปตุเตชะ มีสมาชิกสภาฯ ทานใดประสงคจะอภิปรายหรือซักถามหรือไม 
ประธานสภาฯ  ถาไมมี ขอใหเลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯท่ีอยูในท่ีประชุมวาครบจํานวน

เปนองคประชุม ตามระเบียบฯ หรือไม  
   มีสมาชิกสภาฯ จํานวน.........๒๑........คน ครบองคประชุม ตอไปผมจะขอมติท่ีประชุม  

 สมาชิกสภาฯทานใดเห็นควร อนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๘  โปรดยกมือข้ึน 
 สมาชิกสภาฯทานใดเห็นควร ไมอนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๘  โปรดยกมือข้ึน 

มติท่ีประชุม       เปนอันวาท่ีประชุมมีมติอนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ    
พ.ศ. ๒๕๕๘ 

    อนุมัติ           จํานวน .......๑๘......คะแนนเสียง 
    ไมอนุมัติ        จํานวน .........-........คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง    จํานวน .........๓.......คะแนนเสียง 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่อง  ญัตติขออนุมัติโอนงบประ มาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
เพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม 

 (นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เปนผูเสนอ) 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ 
ประธานสภาฯ 

นางสาวอุมา วิภูษณะ ระเบียบกระทรวงมหา ดไทย วาดวย วิธีการงบประมาณขององคกร ปกครองสวน
เลขานุการสภาฯ ทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๑ และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 

ขอ ๒๗  การโอนเงินงบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง  
ท่ีทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจายเปนราย การใหม ใหเปนอํานาจ
อนุมัติของสภาทองถ่ิน 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ  ขอเชิญ นายก อบจ. แถลงรายละเอียดเก่ียวกับญัตติ 
ประธานสภาฯ 

นายปยะ ปตุเตชะ มอบนายกิตติ เกียรติ์มนตรี รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง คนท่ี ๒  
นายก อบจ. แถลงรายละเอียดเก่ียวกับญัตติ 

นายกิตติ เกียรติ์มนตร ี เรียนทานประธานสภาฯ และทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน กระผมนายกิตติ 
รองนายก อบจ.(๒)  เกียรติ์มนตรี รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ขอเสนอญัตติขออนุมัติโอน  

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม 
ดวยองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง มีความจําเปนตองขออนุมัติโอนงบประมาณ

รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม ดังนี้ 
  โอนลด 
  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
  งานบริหารท่ัวไป 
 
 

งบดําเนินงาน… 
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  งบดําเนินงาน 
  หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 
  - ประเภท คาใชสอย   รายการท่ี ๑ 
  โอนเพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม 
  แผนงานเคหะและชุมชน 
  งานไฟฟาถนน 
  งบลงทุน 
  หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและส่ิงกอสราง 
  - ประเภท คาท่ีดินและส่ิงกอสราง  รายการท่ี ๕๘/๒,๕๘/๓ 
 ขอระเบียบ 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ. ๒๕๔๑ ขอ ๒๗ “การโอนเงินงบประมาณรายจาย ในหมวดคาครุภัณฑท่ีดินและ
สิ่งกอสราง ท่ีทําใหลักษณะปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม ใหเปน
อํานาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน ” จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณร ายจายประจําป
งบประมาณ พ .ศ. ๒๕๕๘ เพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม ดังกลาวนี้ มาเพ่ือใหสภาองคการ
บริหารสวนจังหวัดระยอง ไดพิจารณาอนุมัติ 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ ขอเชิญ นายก อบจ. 
ประธานสภาฯ 

นายปยะ ปตุเตชะ ทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ และทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ อั นนี้คือญัตติดวน  
นายก อบจ. ท่ีผมขออนุญาตทานประธานสภาฯ บรรจุลงในการประชุมคราวนี้ เนื่องจากผมเห็นวา  

ทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ ไดมาประชุมกันแลวถามีระเบียบวาระนอยเกินไป เราก็ไมคอย
สบายใจเพราะวาเราเปนตัวแทนพ่ีนองประชาชน วาระท่ีเสนอมานี้สืบเนื่องม าจากเรื่องนี้นาน
แลวเราไดงบประมาณมาสรางโรงปุยของกลุมเกษตรกร ท่ีบานจําพัง หมู ๘ ใหเงินมานานแลว
จากกระทรวงอุตสาหกรรม สมัยทานกวาง รอบคอบ ซ่ึงเปนผูชวยรัฐมนตรี เรา คิดวาโรงปุยนี้
จะสามารถลดตนทุนการผลิตใหกับประชาชน ได แตวาสุดทายแลวผานมาหลายปก็ ยังไมไดทํา
อะไรเลย เนื่องจากไมมีไฟฟาและถนนยังไมดี ผมก็ไดไปวิเคราะหเหตุผลวาขณะนี้อยูในชวงท่ี
รัฐบาลมีนโยบายใหทําปุยใชเองโดยลดปุย เคมี จะเห็นวาในยุทธศาสตร ปท่ีผานมาจังหวัด
ระยองไดใหเงินไปสรางโรงปุยกับชุมนุมสหกรณท่ีจังหวัดระยองเปนเงิน ๒๓ ลานบาท ผมไดให
ทางกองทรัพยฯ ไปดูวาโรงปุยท่ีเขาได เงินยุทธศาสตรมาเขาผลิตอยางไร ก็มาเชื่อมโยงกับ
โครงการคัดแยกขยะหรือวาศูนยขยะครบวงจร ปริมาณขยะท่ีเขามาท่ีศูนยฯ ท่ีเราทํานั้น    
ตองตั้งเปาหมายซ่ึงเรากับ ปตท . มีตัวเลขท่ีไดตกลงกัน ๕๐๐ ตัน ขยะรวมในจังหวัด ระยอง   
แตวาเราตองเผื่อไวท่ี ๖๐๐ ตัน เพ่ือไมใหเราผิดสัญญากับโรงไฟฟาใน ๖๐๐ ตัน ขยะท่ีคัดแยก
เอาไปขายไดเลย ขวดน้ําท่ีมีคนไปซ้ือเลยมีปริมาณ ๑๐ เปอรเซ็นต เปนพลาสติกท่ีเปน
เชื้อเพลิงในการใชไฟฟา เอาไปเผาเปนไฟฟาอยูท่ี ๔๐ เปอรเซ็นต ท่ีเหลือนั้นคือส ารอินทรีย 
เศษอาหาร เปลือกไม ผลไม ใบหญา นี่คือสิ่งท่ีเปนตนทุนของปุยท่ีเราจะตองมีแผนตอไป       
ในการหมัก และพอหมักเสร็จก็จะมีกากออกมา นี่คือตนทุนท่ีจะเอาไปใหกลุมเกษตรกร       
โรงปุยท้ังหลายท่ีมีอยูในจังหวัดระยองท้ังหมดท่ีไดรวมกลุมกันเพ่ือทําปุย ใชเองตองใช  
 
 

ตัวนี้เปน... 
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ตัวนี้เปนหลัก สวนจะเอาข้ีไกหรือข้ีวัวมาผสมก็เปนอีกเรื่องหนึ่ง แลวแตสูตรใครสูตรมัน โรงปุย
แหงนี้ก็หนึ่งในกระบวนการนั้น เพียงแตวาขาดไฟ ฟากับขาดถนน วันนี้ผมจึงเอาเรื่องนี้เขามา
เพ่ือเบิกเงินจากท่ีเรามีอยูจํานวน ๓๘,๓๖๕,๐๐๐ บาท มาใชในโครงการจํานวน ๓,๗๙๗,๐๐๐ 
บาท เพ่ือเอาไปทําขยายเขตไฟฟาและทําถนนคอนกรีตเพ่ือใหนําปุย นําข้ีวัวและนําสิ่งท่ีจะเอา
มาทําเปนปุยเขามาได ผมเรียนทานประธานสภาฯ ผานไปยังทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติวา
ผมไดไปรับทานนายก ประยุทธ ท่ีทานมาเยี่ยมจังหวัดระยอง ทานไดคุยกับผมตัวตอตัว โดยมี 
ผูหลักผูใหญหลายคนแนะนําวาผมคือใคร ทําอะไรในเรื่องนโยบายรัฐบาลบาง สิ่งหนึ่งท่ีเราทํา
เปนเรื่องท่ีทานนายกดูแลวชอบใจ ซ่ึงไมใชอํานาจหนาท่ี เราโดยตรง เชนเรารับถายโอนตลาด
กลางยางพารามา และเราก็ลงทุน และใหเขาเดินหนาตอไป สุดทายรัฐบาลมาแทรกแซงก็ใชท่ี
ตลาดของเราเปนจุดรับซ้ือยางโครงการรัฐบาลแทรกแซง ทานก็ฟง โรงปุยหรือโรงขยะครบ
วงจร ทานก็รูทานยืนอยูกับ มท .๑ ทานก็บอกวาเปนโครงการของทานนา ยก อบจ . ใชไหม    
ท่ีทําขยะครบวงจรทําเปนตนแบบ เราจะมีโรงไฟฟา ผมก็บอกใชครับ เราจะเปนตนแบบใน  
สิ่งท่ีมีความจําเปนในเรื่องท่ีรัฐบาลตองดําเนินการในนโยบาย ผมเรียนวานี่คือสิ่งหนึ่งท่ีผมมอง
วาบางทีเราอาจจะไมใชอํานาจหนาท่ีเราโดยตรง แตเราหนีไมออก เพราะเราอ ยูท่ีจังหวัด
ระยองของเรา เรามีจังหวัดท่ีไมเหมือนใคร มีท้ังเรื่องอุตสาหกรรม เรื่องเกษตรกรรมท่ีเปน
อาชีพเดิมของเรา และสุดทายยังมีเรื่องของการทองเท่ียวท่ีเราตองฟนฟูใหเปนแหลงทองเท่ียว 
และสุดทายท่ีผมกําลังดําเนินการเราตองเปนแหลงการศึกษาใหได เราตอ งมีมหาวิทยาลัย     
มีสถานการศึกษามาสงเสริมใหมีการศึกษามากๆ เพ่ือใหคนมาอยู คนมาเรียนมาทํางาน        
ท่ีจังหวัดระยอง เพราะฉะนั้นเรื่องปุย เรื่องลดตนทุนในทางการเกษตรมีความจําเปนท่ีเราตอง
สงเสริมและเราก็มีสารตั้งตน ซ่ึงก็คือโรงคัดแยกขยะท่ีมีปริมาณไมนอ ย ถาเรามี ๖๐๐ ตัน    
เราจะมีสารอินทรียวันละไมต่ํากวา ๒๐๐ ตัน และถาเราไมมีทางไป  ไมสงเสริมใหโรงปุย
นําไปใช  ทานคิดวา ๒๐๐ ตันตอวันเราจะเอาไปไหน นี่คือสิ่งท่ีเราตองมองไปขางหนา 
เพราะฉะนั้นวันนี้ผมตองขอรบกวนทานประธานสภาฯ บรรจุในวาระและเสนอญัตติผา นสภาฯ 
ใหเห็นชอบโครงการท่ีผมเสนอในวันนี้เพ่ือเปนแนวทางในการดําเนินการตามกระบวนการ
นโย บายของรัฐ และแกปญหาพ่ีนอง ชาวจังหวัดระยองดังท่ีผมไดอภิปรายไปขางตน            
จึงขออนุญาตทานประธานสภาฯ และทานสมาชิกสภาฯ  ผูทรงเกียรติ ชวยพิจารณา ขอบคุณครับ 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ มีสมาชิกสภาฯ ทานใดประสงคจะอภิปรายหรือซักถามอีกหรือไม 
ประธานสภาฯ  ถาไมมี  ขอใหเลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯท่ีอยูในท่ีประชุมวาครบ

จํานวนเปนองคประชุม  ตามระเบียบฯ หรือไม 
             มีสมาชิกสภาฯ จํานวน........๒๑........คน  ครบองคประชุม ตอไปผมจะขอมติท่ีประชุม 

สมาชิกสภาฯทานใดเห็นควร อนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๘ เพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม  โปรดยกมือข้ึน 

สมาชิกสภาฯทานใดเห็นควร ไมอนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๘ เพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม  โปรดยกมือข้ึน 

มติท่ีประชุม       เปนอันวาท่ีประชุมมีมติอนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําป งบประมาณ       
พ.ศ. ๒๕๕๘  เพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม   

    อนุมัติ       จํานวน .......๑๙.....คะแนนเสียง 
    ไมอนุมัติ        จํานวน .........-......คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง   จํานวน .........๒.....คะแนนเสียง   

ระเบียบวาระท่ี ๖… 
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ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่อง อ่ืนๆ 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ มีสมาชิกสภาฯ ทานใดประสงคจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ หรือไม 
ประธานสภาฯ  ขอเชิญ นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ครับ   

นายปยะ ปตุเตชะ กราบเรียนทานประธานสภาฯ ทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ ผมนายปยะ ปตุเตชะ 
นายก อบจ.   นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ผมขออนุญาตตอเนื่องจากระเบียบวาระท่ี ๕ นะครับ  

เนื่องจากผมเรียนทานประธานสภาฯและทานสมาชิกสภาฯวาขณะนี้ศูนยขยะครบวงจร            
ของเรา ไดรับอนุ มัติเงินงบประมาณจากสวนกลาง ๓๒๓ ลานบาทเศษ เปนมติครม .                
ผานท้ังหมดแลวจากกระบวนการท้ังหลายท้ังปวงท่ีเรารอมาเปนปในการแกไข ในการรวมกับ
เอกชน ปตท.ในการใหประสบความสําเร็จท้ังหลายท้ังปวง สุดทายเรื่องเขา ครม .เพ่ือใหอนุมัติ
ใหเราเปลี่ยนแปลงแก ไขท้ังหมด เรื่องสงมาถึง อบจ .แลวครับ และใหดําเนินการตอไป                 
และรายงานทุก ๒ เดือน วาในระยะเวลา ๒ เดือนเราทําอะไร ผมเรียนทานประธานสภาฯ 
ผานไปยังสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติวาเปนเรื่องท่ียากนะครับท่ีขอเงินสวนกลางแลวตองมี              
การแกไขแบบ ตองเอาเขา ครม . เปนครั้งแรกครับท่ีองคการบริหารสวนจังหวัดตองไปประชุม 
ตองไปพรีเซนต ท้ังเรื่องผังเมือง ทุกเรื่อง คณะกรรมการไมรูก่ีชุด ไมรูก่ีกระทรวงท่ีเก่ียวของ
วันนี้เราไดแลว แตสิ่งท่ีเราไดวันนี้ เราตองทํางานเพ่ิมข้ึนเยอะ ท่ีผมพูดในวันนี้ ผมเรียน             
ทานประธานสภาฯ และทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติวาเราจะตองมีขบวนการตอเนื่อง 
เพราะระยองยังไมเคยทํา องคการบริหารสวนจังหวัดยังไมเคยทํา เราจะมีโรงไฟฟาท่ีใชจาก
ขยะท่ีคัดแยกแลว ท่ีนําไปขาย ไมได ขยะท่ีทําอะไรไมไดแลว เชน พวกถุงพลาสติกท้ั งหลาย                 
เศษขยะบางอยางท่ีนําไปใชทําปุยไมไดก็ตองเอามารวมเปนเชื้อเพลิงใหเกิดไฟฟา ในระเบียบ                    
ถาอบจ.ทําเราอาจจะงายกวา เพราะ อบจ .เปนราชการ ทองถ่ิน ผังเมืองก็ไมตองแก ทําไดเลย 
แตทีนี้เราใหเอกชนมาลงทุนรวม คือเราใหเ อกชนลงทุนเพราะไมมีงบประมาณลงทุนเปน
พันลาน จึงตองเปลี่ยนหมดเลย เปลี่ยนแนวเหมือนกับเอกชนมาทํา อบจ .เปนเจาของโครงการ
จริงแตก็ตองชวยทุกเรื่อง เหมือนเราตองประคับประคองในเรื่องระเบียบ กฎหมาย ตอนนี้               
เริ่มท่ีจะตองลงพ้ืนท่ีทําประชาพิจารณหรือเรี ยกวาประชาคม คือโรงไฟฟาท่ีเราตั้งไมเกิน             
๑๐ เมกกะวัตต เพราะเรามีขยะเบื้องตนอยูแคนี้ ขบวนการตอไปตองไปเปดจุดรับฟงความ
คิดเห็น ทํากระบวนการประชาพิจารณชี้แจงชาวบาน  แตวาเราตองรวมกับกลุมปตท . เพราะ
เราไมไดทําเอง เราใหปตท .เขาทําแตเราตอ งรวมกันเหมือนเปนโครงการของเรานั่นแหละ 
เพราะฉะนั้นเราจะปลอยปตท .ทําไมได เพราะ ปตท .เขาใหญมาก ท่ีเขามารวมกับเราครั้งนี้     
เขาตองรับภาระเปนคําสั่งจาก คสช . เราก็มีคําสั่งจาก คสช .วาใหไปรวมกัน เพราะฉะนั้นผม
เรียนทานประธานสภาฯ ผานไปยังสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกี ยรติวา จากนี้ไปเรามีภารกิจตองไป
ชี้แจงพ่ีนองประชาชนดวยกัน ทานก็ตองมารวมรับฟงกับฝายบริหาร ซ่ึงท้ังหลายท้ังปวงนั้น 
เราก็จะมีแผนจาก อบจ . จังหวัด และ ปตท . ลงพ้ืนท่ีตอบขอชี้แจง ตอบขอซักถาม วาเปน
อยางไร ตางกันอยางไร ระหวางขยะกับถานหิน ซ่ึงจริงๆเ ราไมไดเก่ียวกับถานหินอะไรเลย   
เราเอาจากขยะท่ีคัดแยกแลวไปทําเปนเชื้อเพลิง เพราะฉะนั้นผมเรียนวาวันนี้เราตองเริ่ม
เก่ียวกับเรื่องโรงไฟฟาท่ีกลุมปตท.จะมารวมกับ อบจ. ซ่ึงทานก็ไดผานระยะเวลาท่ีใหไปตามกรอบ 

 

 

ท่ีตอง... 

 



- ๑๔ - 

 

  ท่ีตองไดรับความยินยอม จากสภาฯ ท้ังหลายท้ังปวงเนี่ยผานแลว เหลือกระบวนการท่ีตองรับ
ฟงความคิดเห็นซ่ึงกฎหมายเขียนไววาตองทําอะไรบางเราก็ตองทําเพียงแตเราในฐานะ อบจ .
เราฝายบริหาร ทานฝายสภาฯและขาราชการ โดยผูวาราชการจังหวัด และปตท .ตองลงพ้ืนท่ี
ไปชี้แจงชาวบานนะครับ เปนไปตาม กฎระเบียบท่ีเราอยากจะทําเพ่ือใหชาวบานไดเขาใจวา
ข้ันตอนมีอะไรและเปนประโยชนอยางไร ก็เลยถือโอกาสเรียนทานประธานสภาฯ ผานไปยัง
ทานสมาชิกสภาฯ แลวเราจะแจงไปยังพ้ืนท่ี ส .อบจ . ใกลเคียงพ้ืนท่ี อาจจะเปน                       
ทานรองประธานสภาฯสุจินต ทานส .อบจ .เดชาธร หรือใกลเคียงตองดูกฎหมายวามัน                  
จะเก่ียวของกันก่ีทองถ่ิน ก่ีตําบล ก่ีเขต แตเราอยาไปคิดเปนเขต มันเปนงานของจังหวัดระยอง
ท่ีจะตองผลักดันใหประสบความสําเร็จใหได เราจะเปนตัวอยางท้ังประเทศใหเห็นวา          
เราสามารถนําขยะมาเปนพ ลังงาน นะครับแลวก็ประสบความสําเร็จได ขอบคุณ                     
ทานประธานสภาฯ และทานสมาชิกสภาฯ ครับ 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ ครับ มีสมาชิกสภาฯ ทานใดประสงคจะอภิปรายหรือไม 
ประธานสภาฯ         ขอเชิญ ส.อบจ.เสรี  สุวรรณวิจิตร ครับ 

ส.อบจ.เสรี สุวรรณวิจิตร  กราบเรี ยนทานประธานสภาฯ ทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ กระผม              
นายเสรี สุวรรณวิจิตร สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยองเขต ๘ อําเภอเมือง              
สิ่งหนึ่งท่ีผมอยากจะฝากทานประธานสภาฯ ไปยังฝายบริหารก็คือ เม่ือสักครูไดยินทานนายก 
อบจ.กลาวถึงวาใ นอนาคตจะทําใหเราเปนเมืองการศึกษาก็ดีใจ เพราะตอนนี้ตนทุนทางการ
ศึกษาของคนบานเราคอนขางสูงจากคานิยมในการไปเรียนกรุงเทพฯเนี่ยทําใหคาใชจายสวนตัว
มากข้ึน ถาทําอยางนั้นไดสถาบันครอบครัวจะประหยัดคาใชจายไดเยอะประหยัดเวลา เอา
เวลาสันทนาการกับครอบครัวได ขอบคุณแทนคนระยองในความตั้งใจของทานนายก อบจ .
ครับ แตสิ่งหนึ่งท่ีผมอยากจะฝากเพ่ิมเติมก็คือ อยากใหทานนายก อบจ .ทําเมืองระยองของเรา
ใหเปนเมืองแหงสาธารณสุข เพราะวาทุกวันนี้เปนท่ีเขาใจตรงกันวาโรงพยาบาลระยองของเรา
ในเรื่องของการดูแลตางๆ นาๆไมครอบคลุมจํานวนพ่ีนองประชาชนในจังหวัด เนื่องจากจังหวัด
ของเรามีภาระในการดูแลประชาชนคอนขางมาก ซ่ึงผมก็เชื่อวาศักยภาพของ อบจ .            
โดยการนําของทานนายก อบจ.นะทําได และผมเชื่อวาทานตั้งใจและทําไดแนนอนสิ่งเหลานี้จะ
อยูชั่วลูกชั่วหลาน สวนในเรื่องของขยะท่ีผมอยากแส ดงความคิดเห็นเล็กๆ นอยๆ เพ่ิมเติมเขา
ไปจากการทําโรงไฟฟาก็ดี หรือการจํากัดขยะในวิธีการตางๆ ก็ดี ผมเปนนักการเมืองทองถ่ินมา 
๑๐ กวาป ผมก็ยังเชื่อม่ันอยูอยางหนึ่งวาวิธีการจํากัดขยะท่ีดีท่ีสุดก็คือจํากัด                      
ท่ีตนทาง สิ่งนี้ตองทําคูกับการจํากัดท่ีปลายทาง เราจะมีโรงไฟฟาชีวมวลก็ดี เราจะมีโรงขยะทํา
ปุยชีวภาพก็ดี แตตนทางตองมีการทํา ถาตอนนี้เราติดตามขาวสารดูจังหวัดขอนแกนจะเปน
โมเดลตนๆ เหมือนกัน เขาทําตั้งแต อบจ .ยันเทศบาล เขามีปญหาเรื่องท่ีท้ิงขยะเต็มมากกวา
เราเยอะ ผมวาในอนาคตเปนสิ่งจําเ ปนท่ีตองทํา และผมเชื่อวาถาทําจริงๆมันอาจจะยาก
ชวงแรก แตทําจริง ๆ ตนทุนในการบริหารจัดการจะถูกกวา สรางวินัยของคนในชาติ ซ่ึงเปน 

 

 

 

ผลพลอยได… 

 



-๑๕- 

 

 ผลพลอยไดกลับมา  อีกเรื่องหนึ่งขออนุญาตฝากประธานสภาฯ ตอนนี้ทานเพ่ิงรับตําแหนงใหม   
ในเรื่องของการพิจาร ณางบประมาณในเรื่องของโครงการตางๆ  เนื่องจากเอกสารตางๆ             
ท่ีมาเนี่ย เราตองยอมรับอยูอยางวาสมาชิกสภาฯซ่ึงเปนฝายตรวจสอบนะครับ เราจําเปนตองรู
ขอมูลตางๆ เพ่ือการพิจารณา ขอจํากัดของมันก็คือวา สมาชิกสภาฯท่ีมาจากเขตเลือกตั้งเล็กๆ
เนี่ย ไมสามารถรูจักพ้ืนท่ีบางพ้ืนท่ีไดเลย เรื่องนี้ตองเปนท่ียอมรับวาเปนความจริง ซ่ึงบางครั้ง
โครงการใหญๆ  หรือโครงการท่ีมีความสําคัญคอยขางมาก รูปภาพในการนําเสนอข้ึน                
โปรเจ็คเตอรก็นาจะเปนสิ่งท่ีทําใหดูออกมาแลวเราเขาใจงาย เรื่องนี้สําคัญครับ เพรา ะวา                 
ในการทํางานแบบธรรมาภิบาล จะไดขอมูลท่ีเปนรายละเอียดได ๑๐๐% เทาไหร องคกรของ
เราก็จะดูดี แลวก็เปนการฝกใหพ่ีนองขาราชการรูจักรับผิดชอบในสวนนี้ไดดีท่ีสุด เนื่องจาก
ทานไปสํารวจ ทานตองมีการถายรูปแนนอน แลวเราก็ไมจําเปนตองนําเ สนอท้ังหมด                     
อาจคัดเลือกโครงการใหญๆหรือท่ีมีความสําคัญมากๆ ข้ึนโปรเจ็คเตอรในการพิจารณา                    
ในระเบียบวาระนั้นๆ  ก็ฝากทานประธานสภาฯ เชื่อวาทานประธานสภาฯ ทําได ทานเปนคน
ละเอียดนะครับ นี่เปนเรื่องแรก  เรื่องท่ี ๒ เรื่องเก่ี ยวกับนิติบัญญัติ จาก ๒ ป ท่ีผานมานี้                
เรามักจะเคยเห็นสุขภาพของทานประธานสภาฯ ไมคอยแข็งแรงนัก เราจะเห็นภาพ                         
รองประธานสภาฯ ข้ึนทําหนาท่ีแทนประจําอยูเสมอซ่ึงสิ่งตางๆ เหลานี้กลับเปนผลดีกับองคกร
ของเราคือไดฝกคน ผมก็มีความมุงหวังวาทานประธานสภาฯ คนใหม นาจะดําเนินการนโยบาย
นี้ คือใหฝกรองประธานสภาฯแตละทานในยุคของทานใหไดพูดบาง เพ่ือเขาเหลานั้นจะไดเปน
กําลังสําคัญในอนาคต สภาฯขอเราจะไดมีตัวตายตัวแทน สิ่งนี้ผมอยากให                      
ทานประธานสภาฯ ไดยึดหลักปฏิบัติจากท่ีผานๆมา ซ่ึงเปนเรื่องดีแกองคกร 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ ครับ ขอเชิญนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ชี้แจง ครับ 
ประธานสภาฯ    

นายปยะ ปตุเตชะ  กราบเรียนทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ ทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ                           
นายก อบจ.    กระผมนายปยะ ปตุเตชะ นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ผมเรียนวาเรื่องท่ี  

 ทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติอภิปรายมานั้น เรารณรงคอยูเพียงแตวาการคัดแยกขยะเนี่ย
เปนเรื่องของ อบต .และเทศบาล เราไมมีพ้ืนท่ี เราไมอยากใหทองถ่ินนําขยะมาท้ิงเราเยอะๆ
เนื่องจากถาต ามตัวเลขขณะนี้ ๑,๐๐๐ ตัน เรารับได ๕๐๐ ตัน วันไหนถาเขามาครบเราตาย
เพราะเราไมไดออกแบบไว ๑,๐๐๐ ตัน เพียงแตเราออกแบบไวครึ่งเดียวเราก็บอกทองถ่ินอ่ืน
ถาคุณไมคัดแยกลดขยะจาก อบต .ครัวเรือน คุณยิ่งเอาขยะมาท้ิงท่ี อบจ .เยอะ คุณเสียเงินนะ
แลวยิ่งมากคุณก็เสียมาก   เพียงแตทานประธานสภาฯ ครับเรารูเรื่องขยะมาพอสมควร เราไป
ตางประเทศกันมาเยอะมันก็ไมงาย เราไปญี่ปุน ยุโรป เขาคัดแยกขยะกันชัดเจน แตสุดทาย
โรงไฟฟาขยะเขาก็มีเต็มเมืองหมด  เพราะฉะนั้นคนท่ีพรอมในเรื่องของการคัดแยกคือทองถ่ิน 
เทศบาล อบต .  โรงเรียนเปนจุดเริ่ มตนท่ีเราทําในโรงเรียนของเรา โรงเรียนของเราเอาท่ีเรา  
เขาไปบริหารจัดการไดคัดแยกเลยครับ เรามีเซเวนในโรงเรียนดวยซํ้า เด็กคัดแยกขยะเอาขยะ 

 

 

 

มาแลก... 

 



-๑๖- 

 

มาแลกเปนเงิน แลวนําเงินมาซ้ือขนมในโรงเรียนกินไดเลย  เราก็บอก ผอ .ทุกโรงเรียนตองทํา
เปนตัวอยางเพ ราะเด็กเราเยอะเปนพันคน หลายพันคนเราตองทํา แตทองถ่ินอ่ืนเราสงเสริม 
ใหเขาทํา อยากจะเรียนทานประธานสภาฯ ทานสมาชิกสภาฯ วาเราไมอยากเปนคนทําหนาท่ี
จํากัดขยะเยอะแยะมันไปไมรอด  สุดทายแลวก็ตองเสียเงิน มันมีตนทุนทุกอยาง เพราะฉะนั้น
ก็เรียนทานสมาชิกสภาฯ ผู ทรงเกียรติไดทราบวาเราพยายามรณรงคเรื่องนี้อยูครับ  เร่ืองที่ ๒   

ที่อยากจะตอบคือเร่ืองการศึกษาเนี่ย เวลานี้เนี่ย ๑. เรามีพระนครเหนือครับ ซ่ึงผมไปเปดงานมา
หลายงานแลว ขอมูลเด็กพระนครเหนือเพ่ิมข้ึนเยอะ ในป 2560 เขาบอกจะมีเด็กประมาณ 
6,000  คน ตอนนี้มีประมาณ 2,700 คน ตอนแรกอืดครับเหมือนกับไมมีโมเมนทดีๆ  ตอนนี้
เต็มหมดครับ  เราตองมีภาระอีก ถนนหนาโรงเรียนก็ของ อบจ .สะพานขามถนนก็ไมมี ประปา
ก็ไมมี เราตองไปแกปญหาพวกนี้ ซ่ึงรัฐบาลอยูไกลเกินฝนท่ีจะไปเอ้ือมถึง เพราะฉะนั้นเรามี
พระนครเหนือท่ีจะรองรับ  ท่ีเขาตั้งประมาณการในป 2564 จะมีนักศึกษาประมาณหม่ืนกวา
คน เรามีมหาวิทยาลัย ปตท .ท่ีมาทํา แตอยูวังจันทร เขาก็เปนมหาวิทยาลัยท่ีสรางชื่อเสียง
ระดับโลก เขาตองติด ๑ ใน ๑๐ ติดหนึ่งในเทาไหร เขามีเงินเขาก็วางได แตในขณะเดียวกันเรา
ก็พยายามเปดโอกาสใหโรงเรียน ใ หมหาวิทยาลัยตางๆ เขามาในพ้ืนท่ีจังหวัดระยอง เพียงแต
วาท่ีดินของจังหวัดระยองมันแพงเกินท่ีจะมาทําเรื่องการศึกษาหรือหาท่ีใหมหาวิทยาลัยมามัน
ยาก มันแพงและท่ีใกลๆเมืองก็ไมมี  อาจจะตองเปนแผนอ่ืนท่ีจะตองสงเสริมใหมีการมาเปด
เรียนของสถาบันอ่ืนๆ โรงเรียนมั ธยมตากสินระยองตอนนี้ก็มี มหาวิทยาลัยรามคําแหงมาเปด
เรียนปริญญาโ ท หลายๆสถาบันมาใชบริการ เพ่ิมศักยภาพการเรียนรูของคนในจังหวัดระยอง
เพ่ิมข้ึน  สวนเรื่องท่ีท านเปนหวง เราก็พยายามตอสูเรื่องสาธารณสุขมานาน ไดศึกษามา
หมดแลว แตทานเห็นไหมครับเราเดินหนาไมได  เรามีเงินมา 4-5 ป งบประมาณเราก็ย่ําอยู   
กับท่ี พอจะมีเพ่ิ ม พอจะทําอะไรได  ก็ไมใหเราแลว ตัดออก สุดทายเรากลับถอยหลังเดิมเรา
ประมาณการไว ปนี้ 1,500 ลานบาท 1,600 ลานบาท 1,700 ลานบาท ไปจนถึง 2,000 
ลานบาท ซ่ึงจะทําใหดําเนินการได  สุดทายทานเชื่อผมไหมค รับ เม่ือเชาเราประชุมเรื่อง
น้ําประปาท้ังจังหวัดระยอง ประธานบอรดประปามา ผูวาราชการจังหวัดมา มาประชุมกิน
กาแฟกันไมรูก่ีรอบ น้ําในเกาะเสม็ด น้ําในพ้ืนท่ีปลวกแดง น้ําในจังหวัดระยองท่ีรองขอกันมาดู
แลววันนี้ก็เปนไปดวยดี มารับฟงปญหาไปดําเนินการ สรุปแลวก็ อบ จ.ซ่ึงเขาก็เขาใจวาเรามี
งบประมาณจํากัด เรื่อ งโรงพยาบาล เราคิดกันมามีผลการศึกษา และตัวอยาง สวนของภูเก็ต 
พัทยา คิดทีหลังเราท้ังนั้น  เรามีผลการศึกษาตั้งแตผมมาแรกๆ ศึกษาไวหมดเลยแตเราไมมีเงิน 
พัทยาเงินเขาหลายพันลาน ภูเก็ตงบประมาณพอๆกับเรา แตดานอ่ืนเขาไ มตองใช เขาก็ใชเรื่อง
สาธา รณสุขอยางเดียว แตเรา เอาเขาจริงๆ เราทุกเรื่องเลย  มันมีขอจํากัดในเรื่องท่ีเราไม
สามารถโตได ไมสามารถจะไปขางหนาเพียงแตวาเราก็วาเตรียมความพรอมในระดับหนึ่ง คือ 
๑. มีผลการศึกษา 2. มีการขอใชท่ีดิน 3. ปรับปรุงผลการศึกษาออกมาใหสอดคลองกับท่ีดินท่ีมี  
ไปขอใชท่ีสวนสนท่ีจะเปน สถานท่ีพักฟนหรือสถาน พยาบาลท่ีไมใชเหมือนโรงพยาบาล เราก็
เตรียมพรอมหมดเลย มีคนสนใจกับเราเยอะเราก็อาจจะมีติดขัดเรื่องระเบียบ ซ่ึงเราก็ไม
สามารถท่ีจะมีอํานาจคนเดียวทําไดตัดสินใจไดมันก็ไมใช เพราะฉะนั้นก็ฝากทานประธานสภาฯ
ไปยังสมาชิกสภาฯ วาพยายามคิด พยายามแกปญหาใหไดมากท่ีสุด ดีท่ีสุดท่ีเราทําได   
ขอบคุณครับ 

 

นายเศรษฐา... 
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นายเศรษฐา ปตุเตชะ  เม่ือสักครูทานสมาชิกสภาฯ ไดอภิปรายในสวนของงานสภาฯ ขอใหเจาหนาท่ี 
ประธานสภาฯ เลขานุการสภาฯ ไดบันทึกไวดวยนะครับวา เขาคอมเมนทอะไรเพ่ิมเติมนะครับ  สวนในเรื่อง 

 ของการทําหนาท่ี ผมเองตราบใดท่ีไมเจ็บไมปวย  จะใหผมนั่งเฉยๆก็วางตัวลําบากนะครับ 
แลวแตความสมควรแลวกันนะครับ  

    มีสมาชิกสภาฯ ทานใด ประสงคจะอภิปรายหรือไม   
    ขอเชิญ ส.อบจ.อุทิศ ซ่ือประเสริฐ ครับ  

ส.อบจ.อุทิศ ซื่อประเสริฐ กราบเรียนทานประธานสภาฯ ทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ กระผม               
นายอุทิศ ซ่ือประเสริฐ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยองเขต ๓ อําเภอเมือง    
อยากเรียนถามทานประธานสภาฯ ผานไปยังผูบริหารท่ีทานนายก อบจ .ไดชี้แจงในเรื่องของ
การจํากัดขยะ ทานไดมีวิสัยทัศนเล็งเห็นการจํากัดขยะของจังหวัดระยอง โดยท่ีไปรวมทุน   
รวมหุนกับบริษัท ปตท . ถามวาถาเราจะเผาท้ิงอยางเดียวไมเกิดประโยชน เกิดพลังงาน                      
ซํ้ายังกอใหเกิดมลภาวะทางอากาศดวย ฉะนั้นเราแปลงเอาขยะไ ปแปลงเปนพลังงานไปเปน
เชื้อเพลิงท่ีจะผลิตกระแสไฟฟาท่ีใหเกิดประโยชนแกคนระยอง ผมเห็นดวยเปนอยางยิ่ง                  
ทีนี้อยากจะเรียนถามผูบริหารวาในการท่ีจะรวมกันทํา ท่ีบอกวาเปนความรวมมือระหวาง 
อบจ .ระยอง กับปตท . ในเรื่องของกระบวนการตางๆ แตเดิมท่ี เราจะทําตรงนั้นเอง อบจ .               
อาจไมมีงบประมาณในการดําเนินการตั้งหลายพันลาน แตถาเกิด ปตท .เปนผูดําเนินการ    
พ้ืนท่ีเราอาจจะเปลี่ยนเปนพ้ืนท่ีสีมวง  เราตองแปลงตรงนั้นจากพ้ืนท่ีขาวเขียว ขาวเหลือง  
เปลี่ยนผังเมืองใหเปนเขตสีมวง  ถาเกิดจะทําเป นโรงงานผลิตไฟฟาข้ึนมา จะตองมี
กระบวนการรับฟงความคิดเห็นจากประชาชน การมีสวนรวมของภาคประชาชน                           
การประเมินผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและสุขภาพ อาจจะเลือกใชทําอยางใดอยางหนึ่ง                   
ก็คือท่ีเรียกวา EIA หรือ EHIA อยางใดอยางหนึ่ ง ซ่ึงตรงนั้นเนี่ยจะมีบริษัทท่ีปรึกษาเขามา
ดําเนินการ ท่ีทานนายก อบจ .บอกวาตองฝาก ส .อบจ .ท่ีอยูในเขตใกลๆ  จะเปนทานสุจินต 
หรือทานเดชาธร จะมีพ้ืนท่ีอ่ืนๆ สมาชิกสภาฯ ทุกคนท่ีอยูในจังหวัดระยองตองชวยกัน 
เพราะวาการรับฟงความคิดเห็นของภาคประชาชนท่ีบอก ใหเขามามีสวนรวม  โดยสิทธิ์แลว
ประชาชนจะคิดวาเปนสิทธิ์ของประชาชนในการท่ีจะไมใหสรางนะครับ เปนสิทธิ์ของเราๆ
ไมใหสราง คือตามกฎหมายนั้นคือรับฟงความคิดเห็นวาจะเสนอแนะอะไร  ดังนั้นก็ฝาก               
ทานสมาชิกสภาฯ ท่ีอยูใกลๆนะครับ  ผมวาทานตองโดนแนนอน คําวาโรงไฟฟาปบ  ผมเชื่อวา
คนเกิดอคติแนนอนก็เปนเรื่องหนักพอสมควรท่ีตองขบคิด  แลวก็ฝากทานนายก อบจ .ครับ   
ถาทานมีโอกาสคุยกับบริษัท ปตท . ก็ฝากใหทางปตท .ท่ีอาจจะมีความชํานาญรับไปในเรื่องนี้
เพราะวา อบจ .คงไมมีความชํานาญเทา ปตท .ครับ สรรหาบริษัทคอนเซาทนะครับหรือบริษัท  

 ท่ีปรึกษาท่ีจะเขามาทําการประเมินผลกระทบดานสิ่งแวดลอมท่ีจะเขามาทําตรงนี้นะครับ 
เพราะเปนอาชีพเขา เทาท่ีผมเจอมาในเวทีของปตท .คืออธิบายอะไรเหมือนคนระยอง                     
มาฟงเฉยๆ  ไมไดแสดงความคิดเห็นอะไร คําตอบของเขาท่ีผมไปฟงมาวั นนั้น เขาเชิญผมไป               
ในเวทีการขยายกําลังผลิตของโรงกลั่นโรงหนึ่งของ ปตท . เขาก็บอกวา ณ ปจจุบันเขามีกําลัง
การผลิต 2,400 กวาตันตอวัน แตจะขยายอีก 400 ตันตอวัน เขาบอกวาอาจจะเกิดน้ําเสีย
เพ่ิมข้ึนบาง คํานี้ถาเกิดเปนเวทีชี้แจง คําวานักวิชาการซ่ึงเป นกลางประเมินผลกระทบ                    
ดานสิ่งแวดลอม คุณไมควรใชคํานี้ คุณตองบอกวาปริมาณท่ีคุณผลิตอยูตอนนี้ 2,๔๐๐ ตัน 

 
เกิดน้ําเสีย... 
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  เกิดน้ําเสียเพ่ิมประมาณก่ี คิว แลวถาเกิดคุณขยายอีก ๔๐๐ ตัน จะเกิดอีกก่ีคิ ว มันควรจะ
กําหนดเปนตัวเลขท่ีแน นอนและชี้แจงใหทราบอยางชัดเจน ฉะนั้นอยากฝากทานนายก อบจ . 
ชวยฝากบอกทาง ปตท. บริษัทท่ีคุณจะนํามาเปนท่ีปรึกษาโครงการนี้ อยากจะใหเปนโครงการ
ท่ีละเอียดหนอย คิดวาคนระยองก็นาจะรูอะไรบางนะครับ ฝากทานประธานสภาฯ ไปยัง
ผูบริหารครับ ขอบคุณครับ 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ ครับ ขอเชิญนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ชี้แจง ครับ  
ประธานสภาฯ  

นายปยะ ปตุเตชะ กราบเรียนทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ ทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ กระผม                      
นายก อบจ.      นายปยะ ปตุเตชะ นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  ผมถือโอกาสเรียนทําความเขาใจ 
 กับทานสมาชิกสภาฯ ประเด็นแรก คือเรากับปตท .ไมรวมทุนนะครับ ไมไดรวมทุน ถารวมทุน

ตองไปเขากระบวนการกฎหมาย ครม.รวมทุนและเราไมมีทุนไปรวม มีการลงทุนสัดสวนเทาไร 
เราไมมี เรามีหนาท่ีใหสัมปทานท่ีขออนุมัติสภาฯไป ท่ีจะทํา 20 ป หรือ 25 ป คุณรับไปเลย  
คุณคิดอยางไรก็ได แตคากําจัดขยะของเราตองตันละ 100 บาท นี่คือเง่ือนไข  เราไมไดลงทุน
รวมดวย เขาตองการน้ํา ซ้ือน้ําเรา ตองการขยะ เอาขยะจากเราไป ตองเขาใจกอนวาเรา               
ไมรวมทุน  ไมเขาพ.ร.บ.รวมทุน ไมรวมทุนกับ ปตท .  และ ปตท .ไมไดทําเอง ปตท .มีบริษัทลูก
ซ่ึงเปนบริษัทท่ีทําเก่ียวกับเรื่องโรงไฟฟา ท้ังหมดในกลุม ปตท . บริษัทท่ีปรึกษาในกฎหมาย
เขียนไวเนี่ย ไมไดทํา EIA หรือ EHIA เลยครับไมเก่ียวเนื่องจากไฟฟาจากขยะไมเกิ น                   
10 เมกกะวัตต เล็กมาก  ไมตองมาทํากระบวนทางสิ่ งแวดลอมอะไรมาก เพียงแตใชคําวา
ประชาพิจารณหรือประชาคมใหชาวบานรับรูรับทราบและมีประเด็นท่ีจะตองใหทราบหรือ
อยากทราบก็ถามมา ตามกฎหมายเราจะทําครบหมดทุกอยาง โดยบริษัทลูกของ ปตท . จะเปน
ผูรับผิดชอบในเรื่องวิชาการ  กระบวนการผลิตไฟฟาก็ไ มใชเรื่องซับซอนอะไ ร เราเปนแค
เจาของโครงการในนาม อบจ . ในนามจังหวัดระยองท่ีไดรับประโยชนก็ไปรวมชี้แจงดวย                 
ไปดวยกันเพราะไดรับประโยชนรวมกันอันนี้ก็คือสิ่งท่ีเราจะทํา สวนบริษัทท่ีปรึกษาของ ปตท .
หรือบริษัทลูกของปตท.ไดมานั้น เราก็ตองมาดูวาบริษัทอะไร เคยมีผลงานท่ีไหน แตวาเราไมได
เสียเงินจาง แตเราจะมาคอมเมนทวา ใชไดหรือเปลา เขาใจไหม ชี้แจงเปนหรือเปลา ซ่ึง เรื่องนี้
ผมมีประสบการณมา  ใหชี้แจงในภาษาชาวบานงายๆ  อันนี้ก็คือสิ่งท่ีอยากจะกราบเรียนใหทาน
ประธานสภาฯ และทานสมาชิกสภาฯ ทราบและขอความรวมมื อ ซ่ึงไมใชเขตใด               
เขตหนึ่ง เปนของจังหวัดระยองนะครับ ทานจะตองมาเผาท่ีนี่ ท่ีอ่ืนก็เผาไมไดมันไมใชงาย 
ไมใชลงทุนบาทสองบาท ลงทุนกันเปนพันลานข้ึนท้ังนั้นเลยนี่คือเรื่องหนึ่งท่ีอยากชี้แจงเพ่ิมเติม
ใหเขาใจตรงกัน ซ่ึงเรื่องนั้นก็ผานสภาฯ แหงนี้ ขบวนการตางๆก็ผานสภาฯ แหงนี้ คราวนี้เปน
ขบวนการปฏิบัติลงพ้ืนท่ีจริง ชี้แจงชาวบานใหเขาใจ ถาชาวบานไมเขาใจ  เราก็อธิบายใหเขา
เขาใจ วาโครงการนี้เปนประโยชน ผมอยากใหคุยกันเพ่ือสรางความเขาใจ ขออนุญาตชี้แจง 
ขอบคุณครับ 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ ตองขอขอบคุณทานสมาชิกสภาฯ ทานอุทิศ ซ่ือประเสริฐ ท่ีมีความหวงใย แตเทาท่ี
ประธานสภาฯ    ผมฟงทานก็รูสึกดีทุกเรื่องยกเวนอยูเรื่องเดียว คือเรื่องการเปลี่ยนผังเมืองจากเขียว               

เปนมวงผมรูสึกใจหายเหมือนกัน ถาเปนแบบนั้นจริงผมในฐานะชาวบานคนหนึ่ง ก็รูสึกใจหาย
เหมือนกัน 

   ขอเชิญส.อบจ. กิตติกร มานะอนันตกุล 
 

ส.อบจ.กิตติกร... 
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ส.อบจ.กิตติกร มานะอนันตกุล  เรียนทานประธานสภาฯ และทานสมาชิกสภาฯ ทุกทาน ผมมีความประสงค              
ขออนุญาตลาออกจากคณะกรรมการอุตสาหกรรม  ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอ ม 
อยากจะเปดโอกาสใหเพ่ือนๆ สมาชิกสภาฯ ท่ีอยูในเขตอุตสาหกรรมไดมีโอกาสเขามาทํางาน
เขามาทําหนาท่ี เพ่ือพ่ีนองชาวจังหวัดระยอง 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ ขอเชิญ นายก อบจ.  
ประธานสภาฯ 

นายปยะ ปตุเตชะ ผมเรียนทานประธานสภาฯ และทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ กระผม             
นายก อบจ. นายปยะ ปตุเตชะ นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  องคการบริหารสวนจังหวัด    

          เราเปนตนแบบหลายเรื่อง นี่คือสิ่งท่ีผมประเมินวาแนวทางเราทําอยางไร ถึงเราจะเปนทองถ่ิน
ท่ีเปนตัวอยางได ซ่ึงไมมีเรื่องท่ีเสียหาย เราจัดการศึกษาเอง ไมมีทองถ่ินไหน อบจ .ไหนจัดตั้ง
โรงเรียนเองนอกจากถายโอน เราไดรับรางวัลท่ี ๑ ของประเทศ ซ่ึงผมไปบอกในท่ีประชุมวาผม
ไมไดอยากไดเงินทาน ท่ีเปนรางวัลของกระทรวงมหาดไทย ในนามของ อบจ. ไมเคยอยากไดเงิน 
อยากไดการเหลียวแล การแกไขปญหาและการแนะนําท่ีเราจะจัดการศึกษา โดยท่ีเราไมไดเปน
เลย เราควรจะจัดอยางไรเพ่ือใหเปนไปตามท่ีรัฐบาลตองการปฏิรูป เราเดินทางนั้น                
ทุกวันนี้รัฐบาลเดินตามแนวทางเราเรื่องขยะไมใชภารกิจเรา ท่ีเราทํากันเกือบตายเวลานี้แค 
MOU ฉบับเดียวที่ผูวาฯ เรียก ทองถ่ินมาประชุมท้ังหมดและมอบหมายใหองคการบริหารสวน
จังหวัดเปนหนวยดําเนินการ  แคหนังสือฉบับเดียว เราโดนม็อบมาโดยตลอด ผมไมเคย                      
ถอยหลัง  ผมมองวาเปนประโยชนกับบานเมืองและพ่ีนองชาวจังหวัดระยอง ม็อบมาดาหนา 
อบจ.ผมก็ไมเคยสนใจเดินหนาอยางเดียว วันนี้แคหนังสื อฉบับเดียวท่ีมอบหมายเราเดินหนา
อดทนตอสู ใชเงิน อบจ . ไปแกปญหาใหทาน เราไดเงินจากสวนกลางมาก็ยังไมพอ แตเราได
เปนตนแบบเบื้องตนท่ีคนท้ังประเทศพูดวาระยองไดทําแลว ผมเรียนทานประธานสภาฯ และ
ทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ ผมคิดวาแนวทางการปฏิรูปท่ีเขาจ ะใหเปนนั้นเขาตองการให
เราเปนทองถ่ินประเภทไหน  ตองการให เราทําอะไร ในป ๒๕๕๙ ผมจะทําอยางนั้น เชน               
ถนนสายใหญของเรา เราทํามาแลวท่ีปลวกแดง นิคมพัฒนา เหนื่อยยากมาก ทํามาตั้ง ๘ ป 
เปนโครงการใหญท่ีตองใชเงินเยอะ ๔๐๐ –  ๕๐๐ ลานบาท ถนนสี่เลน รถวิ่งเยอะ เราคงจะไป
ทําถนนในหมูบานนี้ซ่ึงไมใชภารกิจของเราเปนเรื่องยาก ทานรองเรียนมาวาใหทําถนนเสนนี้แต
ไมใชถนนของเรา งานนี้ไมใชงานของเรา เขาสามารถใชเงินทองถ่ินเขาได ใชเงินยุทธศาสตร
จังหวัดได แตงานถนนของเรา หลักการของเรา เราตองทํา ผมเรียนวาแ นวทางท่ีทานเห็นวา
ตองไปเล็กๆยอยๆไมมี ทานอยาลืมวาระบบตอจากนี้ไป ทุกอยางท่ีอยูในแผนก็อยูในเว็บ                  
แผนท้ังหมดของประเทศ เขาอยากจะดูวาจังหวัดระยองทําอะไรบางมีแผนงานอะไรบางท่ีเปน
ประโยชนและเปนไปตามอํานาจหนาท่ี เขาเปดออนไลนกดเขาไปดู ในเว็บ เขามองเรา
เหมือนเดิมไหมครับ ผมไมไดเลาใหทานฟงวาสุดทายท่ีทานนายกประยุทธคุยกับผม ผูวาฯ                
ยืนอยูขางๆ ผมกําลังประเมินพวกคุณ ทองถ่ินนี้ผมกําลังประเมินอยู ผมยังไมไดดูเรื่องปฏิรูป
เรื่องทองถ่ิน ผมกําลังจะประเมินทองถ่ินท้ังหมดวา ผมจะเอาอยางไรกับพวกคุณ ทานฟงและ
ทานคิดวาอยางไร นี่คือสิ่งท่ี ผมประเมินไวแลววาวันนั้นตองมาถึงวันท่ีเขาประเมินเรา วาเราจะ
อยูอยางไร เราคือสวนหนึ่งซ่ึงผมยืนยันวาไมยกฐานะไมเปนไร ไมจัดใหเราเปนเมืองพิเศษ       
ไมเปนไร แตถาไมมีพวกเราไมมีทองถ่ินผมวาไปไมได พรุงนี้จะมีหัวหนาพรรคประชาธิปตย 

 
กับสมาชิก... 
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         กับสมาชิกภาคตะวันออกมา ผมเตรียมเรื่องไวแลววาจะเอาอะไรไปใหเขาบาง และเตรียมคําพูด
วาวันหนึ่งถาทานมีอํานาจ ทานไดเปนรัฐบาล ทานตองรูวาระยองเตรียมอะไรไวใหทาน       
ผมไมไดทําเพ่ือตัวผมแตทําเพ่ือจังหวัดระยอง ผมเรียนวาเราจะไปแบบไมมีอะไรไมได 
เพราะฉะนั้นผมเรียนทานประธานสภาฯ และทานสมาชิกสภาฯ วานี้คือแนวทางใหมท่ีผมจะทํา
ท่ีเขาตอใหผม ๒ ป ผมคิดวาอยางนั้น จริงๆ ผมหมดวาระ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ ครบ ๘ ป    
แตเนื่องจา ก คสช . มีประกาศใหเราอยูตอ ฝายบริหารไมตองไปเลือกตั้ง ผมคาดวาอีก ๒ ป            
ก็เปนแนวทางท่ีผมจะวางตอไป แลวจะเกิดอะไรข้ึนขางหนาผมไมรูแตวาเรามีเวลาทํางาน
รวมกันอีก ๒ ป ท่ีจะมีการเลือกตั้ง ส .ส. มีการออกกฎหมายลูก ของทองถ่ิน มีการกําหนด
บทบาทหนาท่ีใหมของทองถ่ินท้ังหมด แตจังหวัดระยองจะเปนรูปแบบทองถ่ินท่ีทําไวใหเขาดู
ไดวาเรายืนอยูในฐานะทองถ่ินท่ีผมเปนมา ๘ ปและตออีก ๒ ป เราทําอะไรไวใหเขาดูไดบาง 
เปนการศึกษาไดเลย เรื่องการศึกษา เรื่องสิ่งแวดลอม เรื่องขยะ เรื่องการพัฒนาถนน คุณจะดู
ผมไดทุกเรื่อง คุณจะกําหนดไดเลยวา อบจ .ทองถ่ินเทศบาลควรจะอยูอยางไรเปนเรื่อง                   
ของทาน ขอบคุณครับ 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ มีสมาชิกสภาฯ ทานใดประสงคจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ อีกหรือไม 
ประธานสภาฯ        ถาไมมีผมขอปดประชุม  ตองขอขอบคุณทุกทานท่ีไดสล ะเวลาเขารวมประชุม                  

เพ่ือสรางสรรคความเจริญใหทองถ่ิน ตลอดจนกระท่ังใหความรวมมือรวมใจ ในการดําเนินกิจการ
ขององคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ใหเกิดประโยชน สูงสุดแกพ่ีนองประชาชน               
และทองถ่ินของเรา  และทายนี้ขออวยพรใหทานประส พแตความสุข ความสมหวัง ในสิ่งท่ี            
พึงปรารถนาทุกประการ        

เลิกประชุม  เวลา  16.10 น.   

    
 

(ลงชื่อ)           ผูจดรายงานการประชุม 
       (นางจันทรทรา  โสภา) 
       หัวหนาฝายการประชุม 

 

                                                    (ลงชื่อ)               ผูตรวจรายงานการประชุม 
       (นางสาวอุมา วิภูษณะ) 

                                                     เลขานุการสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
 

 


